

นโยบายนำส่งงบการเงิน

BRITANIA

(ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 1/2564 วันที่ 27 กรกฎาคม 2564)

นโยบายนำส่งงบการเงิน บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน)

ตามที่บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") มีความประสงค์จะขออนุญาตเสนอขายหุ้นของบริษัทต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) และดำเนินการยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้รับหุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการจัดทำและส่งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560 และ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทจึงได้มีนโยบายการนำส่งงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทจะถือปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้เมื่อแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ที่บริษัทได้ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") มีผลบังคับใช้แล้ว โดยบริษัทจะจัดทำและส่งงบการเงินตั้งแต่งบการเงินรายไตรมาสหรืองบการเงินประจำปีรอบปีบัญชีที่ถัดจากงบการเงินที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าว แล้วแต่กรณีตามนโยบายฉบับนี้

1. งบการเงินรายไตรมาส

บริษัทจะนำส่งงบการเงินไตรมาส 1 งบการเงินไตรมาส 2 และงบการเงินไตรมาส 3 ที่ได้รับการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้วให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 45 วัน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของแต่ละไตรมาส แต่บริษัทจะไม่นำส่งงบการเงินไตรมาส 4

2. งบการเงินประจำปี

บริษัทจะนำส่งงบการเงินประจำปีที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้วให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 2 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี



(นางสาวไตรทิพย์ ศิวะภุชฌ์กุล)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน)



(นายเมธา จันทน์แจ่มจรัส)
ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน)